

พบแล้ว

บทที่ 20

เคล็ดลับ การเติบโต ด้วยการ เข้าร่วม สามัคคี ธรรม

ที่

วงต้นทศวรรษ 1960 แอนดรูว์จากประเทศฮอลแลนด์ได้ลักลอบนำพระคริสตธรรมคัมภีร์จำนวนหนึ่งขึ้นรถของเขาเพื่อข้ามแดนประเทศโรมาเนียและผ่านด่านคอมมิวนิสต์ เขาพักที่โรงแรมและเริ่มอธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้พระคัมภีร์ที่ติดตัวมานั้นได้ตกอยู่ในมือของกลุ่มคริสเตียนที่ชอบธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์เต็มที่

ช่วงสุดสัปดาห์นั้น แอนดรูว์ได้พบเจ้าหน้าที่โรงแรมเพื่อถามหาโบสถ์ในละแวกนั้น

เจ้าหน้าที่คนนั้นมองเขาด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยและตอบว่า “ที่นี่มีโบสถ์เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น และคุณอาจจะไม่เข้าใจภาษาที่เขาใช้พูดกันด้วยนะครับ”

แอนดรูว์ตอบว่า “คุณอาจจะยังไม่ทราบว่า คริสตชนเราพูดภาษาที่เป็นภาษาสากลนะครับ”

เจ้าหน้าที่คนนั้นถามขึ้น “หรือครับ ภาษาอะไรกันครับ?”

“เขาเรียกว่าภาษา อากาเป่ ครับ” แอนดรูว์ตอบ

เจ้าหน้าที่คนนั้นไม่เคยได้ยินภาษานี้มาก่อน แต่แอนดรูว์ก็ได้ให้ความมั่นใจแก่เขาว่า “เป็นภาษาที่ไพเราะเพราะพริ้งที่สุดในโลกเลยที่เดียวนะครับ”

แอนดรูว์ได้รู้จักกลุ่มคนจากโบสถ์หลายแห่งในบริเวณนั้น เขาจึงนัดเวลาเพื่อเข้าพบประธานและเลขานุการของคริสตจักรนิกายต่างๆ โชคไม่เข้าข้างเขาเสียเลย ถึงแม้ว่าทั้งแอนดรูว์และกลุ่มคณะโบสถ์จะรู้ภาษาแถบยุโรปหลายภาษาก็ตาม แต่เขาก็ยังพูดกันไม่รู้เรื่องอยู่ดี ดังนั้นพวกเขาจึงได้แต่จ้องหน้าจ้องตากัน แอนดรูว์อุตสาห์นำของมีค่าเดินทางฝ่าอันตรายมาหลายกิโลเมตร แต่ดูเหมือนเขาไม่มีทางรู้ได้เลยว่า กลุ่มผู้นำเหล่านั้นเป็นพี่น้องคริสตชนที่แท้จริง หรือเป็นคนส่งข่าวให้รัฐบาลกันแน่

ในที่สุดเขาสะดุดตาพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาษาโรมาเนียซึ่งวางอยู่บนโต๊ะในห้องพักงาน แอนดรูว์จึงหยิบพระคัมภีร์ภาษาดีซท์ออกจากกระเป๋าของเขา เปิดและพลิกไปที่พระธรรม 1 โครินธ์ 16:20 เขาขึ้นไปที่พระวจนะเล่มที่กลุ่มคณะโบสถ์จะสามารถจำได้ ทันใดนั้นใบหน้าของกลุ่มพี่น้องเริ่มเปล่งประกาย เขาเหล่านั้นได้พลิกพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาษาโรมาเนียด้วยความรวดเร็วไปที่พระธรรมเล่มเดียวกัน บทเดียวกัน ข้อเดียวกันและอ่านว่า “พี่น้องทุกคนฝากคำทักทายมายังท่าน จงทักทายกันด้วยธรรมเนียมจูบอันบริสุทธิ์” สมาชิกโบสถ์เหล่านั้นส่งยิ้มให้แอนดรูว์อย่างอบอุ่น และหนึ่งในพวกเขาได้มองไปที่พระคัมภีร์ของแอนดรูว์แล้วพบพระวจนะสุภาพ 25:25 แอนดรูว์ได้อ่านพระวจนะนั้น “ชาวดีจากเมืองไกลก็เหมือนนำเย็นที่ให้แก่คนกระหาย”

เวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงพวกเขาคุยกันและแบ่งปันกันด้วยการเปิดพระวจนะในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาษาโรมาเนียของกลุ่มสมาชิกโบสถ์สลักับพระคัมภีร์ภาษาดีซท์ของแอนดรูว์ การร่วมสามัคคีธรรมที่อุตสาห์ข้ามด่านวัฒนธรรมต่างๆ ทำให้พวกเขามีความสุขมากจนกระทั่งหัวเราะทั้งน้ำตา

คราวนี้แอนดรูว์รู้แล้วว่าเขาได้พบพี่น้องในพระคริสต์ของเขาแล้ว จึงพากลุ่มสมาชิกโบสถ์ไปดูพระคัมภีร์ที่เขานำมา ชาวรูเมเนียรู้สึกซึ่งใจและดีใจอย่างท่วมท้นที่ได้เห็นพระคัมภีร์เหล่านั้น พวกเขาเข้าสวมกอดแอนดรูว์ด้วยความรักที่อบอุ่น

เย็นวันนั้นที่โรงแรม เจ้าหน้าที่คนเดิมได้มาหาแอนดรูว์แล้วพูดว่า “คุณครับ ผมไปหาดัพท์คำว่า ‘อากาเป่’ ในพจนานุกรม ไม่เห็นมีเลยครับ นั่นเป็นเพียงคำในภาษารีกที่ใช้สำหรับ ‘ความรัก’ ครับ”

แอนดรูว์ตอบ “นั่นแหละ ใช่เลย... ผมใช้ภาษารักนั่นแหละพูดตลอดปายนี้ครับ”

ท่านพบภาษาที่ไพเราะและสวยงามนั้นแล้วหรือยัง? ในบทนี้ท่านจะได้เรียนรู้ถึงวิธีที่พระเจ้าทรงนำเราเข้าสู่อ้อมกอดความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์

1. คริสตจักรที่สร้างขึ้นเพื่อสามัคคีธรรม

พระเยซูทรงตั้งคริสตจักรขึ้นมาเพื่อสนองความที่จำเป็นขั้นพื้นฐานในการบำรุงเลี้ยงและเกื้อกูลมนุษย์ เราทุกคนล้วนมีความต้องการทั้งสิ้น คริสตจักรจึงถูกตั้งขึ้นมาเพื่อการนี้ คริสตจักรเป็นสถานที่ที่เราเข้าร่วมสามัคคีธรรมและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พระคริสตธรรมคัมภีร์เปิดเผยถึงคริสตจักรของอัครสาวกที่เคลื่อนไปด้วยพลัง นำพาชายและหญิงให้เข้ามามีส่วนร่วมสามัคคีธรรมด้วยความชื่นชมยินดีที่ขยายออกไปจนถึงพระองค์พระผู้ทรงฤทธานุภาพ

“เราทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนของบรรดาอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรม รวมทั้งหักขนมปังและอธิษฐาน.....องค์พระผู้เป็นเจ้าก็โปรดให้คนทั้งหลายที่กำลังจะรอดเพิ่มจำนวนเข้ามามากยิ่งขึ้นทุกๆวัน” **กิจการของอัครทูต 2:42, 47**

“สิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินนั้นเราก็ประกาศให้พวกท่านรู้ด้วย เพื่อท่านจะได้มีสามัคคีธรรมกับเราและเราก็มีสามัคคีธรรมกับพระบิดา และกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ และเราเขียนข้อความเหล่านี้ เพื่อความชื่นชมยินดีของเราจะได้เต็มเปี่ยม” **1 ยอห์น 1:3, 4**

ชุมชนคนที่หัวใจของทุกคนผูกพันกันโดยความสนิทสนมกับพระเยซู และระหว่างพี่น้อง ได้มีส่วนร่วมใน “ความชื่นชมยินดี” จนเต็มเปี่ยม คนเหล่านี้พูดภาษาเดียวกัน คือภาษาแห่งความรัก

คริสตชนกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพระคริสต์ที่ขยายตัวกว้างขึ้น เขาทั้งหลายเป็นเสมือนพี่น้องในพระคริสต์เพราะทุกคนมีจิตวิญญาณที่มาจากเทือกเถาเหล่ากอเดียวกัน ยิ่งความเชื่ออันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขยายออกไปกว้างขวางเท่าไร ความแข็งแกร่งในหมู่คริสตชนของเราก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น

สมาชิกของคริสตจักรต่างๆ ที่บรรดาอัครสาวกของพระเยซูจัดตั้งขึ้นได้รวมตัวกัน โดยมีความเชื่อที่เหมือนกัน มีความรักพระเจ้าองค์เดียวกัน มีความปรารถนาที่จะรับใช้และประกาศพระคุณของพระองค์ให้แก่ชาวโลกได้รับรู้เหมือนกัน การร่วมสามัคคีธรรมยึดเหนี่ยวกันอย่างแน่นแฟ้นเป็นเหตุผลหนึ่งในหลายๆเหตุผลที่ทำให้ชนกลุ่มน้อยที่ไร้พลังอำนาจ ถูกกดขี่ข่มเหงสรวพัด กลายเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนโลกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้

2. คริสตจักรที่พระคริสต์ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง

พระคริสต์มีคริสตจักรหรือไม่ หรือการคิดจัดตั้งองค์กรทางศาสนาเป็นเพียงการก่อสร้างของมนุษย์เท่านั้น? พระเยซูทรงตอบว่า

“**บนศิลา**นี้ เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรไม่ได้” **มัทธิว 16:18**

พระเยซูทรงเป็นศิลาก่อนแรก ทรงเป็นศิลาหัวมุมของคริสตจักร กลุ่มใดบ้างที่เป็นรากฐานที่ก่อสร้างสร้างขึ้น?

“ท่านทั้งหลายถูกก่อสร้างขึ้นบนรากฐานของบรรดาอัครทูตและบรรดาผู้เผยพระวจนะ มีพระเยซูคริสต์เป็นศิลาหัวมุม” **เอเฟซัส 2:20**

เมื่อมีการประกาศข่าวประเสริฐ พระเจ้าทรงประสบความสำเร็จในสิ่งใด?

“โปรดให้คนทั้งหลายที่กำลังจะรอด เพิ่มจำนวนเข้ามาใน**โบสถ์**มากยิ่งขึ้นทุกๆวัน” **กิจการของอัครทูต 2:47**

เมื่อพระเยซูทรงสร้างคริสตจักร พระองค์ทรงสัญญาว่า “พลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรไม่ได้” (มัทธิว 16:18) และคริสตจักรของคริสเตียนจะคงอยู่ต่อไป แท้จริงแล้วคริสตจักรมีศัตรูที่มีอำนาจยิ่งใหญ่มาตั้งแต่จักรพรรดิโรมันไปจนถึงเผด็จการคอมมิวนิสต์ แต่ด้วยการเสียสละชีวิตของผู้พลีชีพทำให้คริสตจักรยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง เมื่อคริสตชนคนใดคนหนึ่งถูกกดขี่ข่มเหงจากอำนาจใดก็ตาม โดยการถูก

พบแล้ว

เผาทั้งเป็นหรือถูกโยนให้เป็นเหยื่อสิงโต คริสตชน คนอื่นๆ ยังคงยืนหยัดในความเชื่อของตนและลุกขึ้นมาต่อสู้แทนผู้ยอมพลีชีพเหล่านั้น ผู้ที่สงสัยในความเชื่อของคริสตชน ได้พยายามหาเหตุผลที่ดีที่สุดที่จะขัดโบสถ์คริสเตียนไปให้พ้นทาง แต่ความเชื่อที่เป็นความจริงของคริสตชนที่ปรากฏขึ้นสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน สามารถโน้มน้าวจิตใจคนได้มากกว่าอำนาจทางโลกใดๆ แม้ในยุควิทยาการสมัยใหม่ก็ตาม

หนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของคริสตจักรได้มาถึงในเวลาไม่นานนัก หลังจากที่คริสตจักรได้รับการยอมรับให้เป็นศาสนาอย่างเป็นทางการของจักรวรรดิโรมัน คริสตจักรได้เจริญรุ่งเรืองด้านทรัพย์สินขึ้นเป็นลำดับจนในที่สุดก็ตกอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม ดูเหมือนว่าในยุคมีเดียคริสตจักรได้ตายฝ่ายจิตวิญญาณไปเสียแล้ว แต่พระเจ้าทรงปกป้องรักษาบรรดาผู้มีความเชื่อที่ซื่อสัตย์และกล้าหาญคนสำคัญๆ ไว้ซึ่งในภาวะลำบาก สิ้นหวัง และเปล่าเปลี่ยว พระองค์ยังทรงทำให้เขาเหล่านั้นกลับกลายเป็นดาวจรัสแสงโชติช่วงขึ้นมาอีกครั้งในคืนเดือนมืด

อัครทูตเปาโลได้เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของพระเจ้าเป็นเจ้ากับคริสตจักรของพระองค์เป็นเสมือนสามีดูแลปกป้องภรรยาของตน (เอเฟซัส 5:23-25) คริสตจักรเป็นครอบครัว ซึ่งสมาชิกแต่ละคนจะมีสามัคคีธรรมร่วมกับภรรยามีกษัตริย์คนอื่นๆ และคอยช่วยเหลือกันและกันเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดี (เอเฟซัส 2:19)

นอกจากนี้เปาโลเปรียบคริสตจักรเป็นกายที่มีชีวิตและพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของกายนั้น (โคโลสี 1:18)

เมื่อเรารับบัพติศมาหมายความว่าเราเปิดเผยความเชื่อที่มีต่อพระเจ้าและเป็นสมาชิกของ “กาย” นี้หรือคริสตจักร

“เราทั้งหลายได้รับบัพติศมา ในพระวิญญาณองค์เดียว เข้าเป็นกายเดียวกัน...” 1 โครินธ์ 12:13

พระธรรมวิวรณ์ให้เห็นภาพพระคริสต์ทรงฟื้นพระชนม์และเดินอยู่ท่ามกลางคริสตจักรทั้งหลายของพระองค์ เพื่อแสดงถึงความสนพระทัยต่อคริสตจักรเหล่านั้น (วิวรณ์ 1:20, 12, 13) พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งประชากรของพระองค์ แม้ในอนาคตพระองค์ก็จะไม่กระทำเช่นนั้น

3. คริสตจักรที่มีจุดมุ่งหมาย

การเข้าร่วมนั้สการและร่วมกิจกรรมในโบสถ์ถือเป็นเรื่องสำคัญ เราต้องการแรงสนับสนุนจากคนอื่นที่จะช่วยกันรักษาความเชื่อของเราให้คงอยู่และเติบโต คริสตจักรมีหน้าที่สำคัญสามประการคือ

(1) คริสตจักรปกป้องรักษาความจริง

“คริสตจักรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ เป็นหลักและเป็นรากฐานแห่งความจริง” (1 ทิโมธี 3:15)

คริสตจักรจะส่งเสริมสนับสนุนและรักษาความจริงของพระเจ้าให้ประจักษ์ต่อโลก และเราจำเป็นต้องรวบรวมสติปัญญาของผู้ที่มีความเชื่อทุกคนให้ช่วยกันมุ่งไปที่ความจริงที่สำคัญต่างๆ ของพระคัมภีร์

(2) คริสตจักรเป็นตัวอย่างแสดงถึงพระคุณของพระองค์

ที่ทรงมีแก่คนบาป การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่พระคริสต์ทรงทำ

ในชีวิตผู้มีความเชื่อทั้งหลาย เป็นการประกาศการทรงเรียกให้ “เข้าสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” (1 เปโตร 2:9)

(3) ประชากรของพระเจ้าเป็นสักขีพยานให้แก่พระองค์ต่อโลกที่ยากไร้แห่งนี้ ก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับไปบนสวรรค์ พระเยซูได้ทรงสัญญากับบรรดาสาวกของพระองค์ว่า

“ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์อำนาจ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย ทั่วแคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” กิจการของอัครทูต 1:8

นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับคริสตจักรที่ประกาศความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้โลกได้รับรู้

4. การจัดรูปแบบองค์กรเพื่อความแข็งแกร่ง

คริสตจักรที่พระเจ้าทรงก่อตั้งขึ้นนั้น มีการจัดระบบระเบียบขอบเขตงานที่ชัดเจน คนใดคนหนึ่งอาจจะเข้าเป็นหรือออกจากความเป็นสมาชิก (มัทธิว 18:15-18) คริสตจักรของพระเจ้า มีการแต่งตั้งผู้นำ และมีสำนักงานใหญ่ของโลกเช่นเดียวกับมีสำนักงานประจำท้องถิ่น (กิจการของอัครทูต 8:14, 14:23, 15:2, 1 ทิโมธี 3:1-13) เมื่อมีคนรับบัพติศมา หมายความว่าเขาได้เข้าเป็นสมาชิกของคริสตจักรและเข้าร่วมในครอบครัวเดียวกันกับพระองค์ (กิจการของอัครทูต 2:41,47)

คริสตจักรยังคงดำรงอยู่ต่อไปเพื่อหนุนใจซึ่งกันและกัน

“ขอให้เราพิจารณาดูเพื่อจะปลุกใจกันและกัน ให้มีความรัก และทำความดี อย่าขาดการประชุม เหมือนอย่างบางคนทำเป็นนิสัย แต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว” ฮีบรู 10:24-25

สภาพภายในของคริสตจักรจะเป็นอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มสมาชิกของคริสตจักรนั้นๆ เปรียบเหมือนเนื้อในเปลือกถั่ว นั่นเอง สมาชิกของคริสตจักรมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อให้เกิดขึ้นและคอยให้กำลังใจซึ่งกันและกัน พระเจ้าทรงจัดคริสตจักรของพระองค์คืออย่างเป็นระบบระเบียบเพื่อให้ประชากรของพระองค์เข้มแข็งและพร้อมที่จะรับใช้พระองค์บนโลกนี้ คริสตชนที่ทำงานรวมกันเป็นกลุ่มทำให้เกิดผลงานมากกว่าต่างคนต่างทำ พิธีกรรมจากคริสตจักรเซเวนธ์เดย์แอ็ดเวนติสเป็นตัวอย่าง คริสตจักรได้ขยายงานด้านการแพทย์ครอบคลุมไปทั่วโลก จากกรรณบริการสุขภาพเคลื่อนที่ใจกลางเมืองใหญ่จนถึงสถานพยาบาลคลินิกบนเกาะที่อยู่ไกลออกไปในมหาสมุทรแปซิฟิก ตอนใต้ สถาบันการศึกษาของคริสตจักรหลายแห่งให้ความรู้เกี่ยวกับชีวิตที่ดีขึ้นในพระคริสต์แก่เยาวชนนับหมื่นนับแสนคน นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยโลมาลินดา ผู้บุกเบิกเรื่องการเปลี่ยนหัวใจไปจนกระทั่งโรงเรียนมิชชันนารีเล็กๆ ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในทวีปอาฟริกา คริสตจักรได้จัดตั้งหน่วยงานบรรเทาทุกข์แอดร่าเพื่อช่วยเหลือผู้อดอยากยากไร้ ช่วยส่งเคราะห์และบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย โบสถ์ท้องถิ่นได้จัดตั้งศูนย์บริการชุมชนเพื่อบริจาคเสื้อผ้า และอาหารให้แก่คนยากจนและคนไร้ที่อยู่อาศัย สมาชิกโบสถ์แอ็ดเวนติสได้ร่วมกันประกาศข่าว

ประเสริฐของพระเจ้าให้กระจายไปทั่วกว่าสองร้อยประเทศ กลุ่มของคริสตชนที่อุทิศตนที่มีการจัดรูปแบบเท่านั้นจึงสามารถแพร่กระจายไปทั่วโลกได้อย่างนี้

พระคริสต์และบรรดาอัครสาวกได้เน้นถึงความจำเป็นของผู้เชื่อในการทำงานเป็นทีม (1 โครินธ์ 12:21-28) ไม่มีส่วนใดของร่างกายที่เหมือนกันเสียทีเดียว แต่ทุกส่วนมีความสำคัญเท่ากันและต้องทำหน้าที่สอดคล้องประสานกันอย่างลงตัว ถ้าดวงตาแยกออกจากร่างกายดวงตาที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ถ้ามือถูกตัดออกมือก็ไม่สามารถทำอะไรได้ ถ้าเราเป็นดวงตาเป็นมือหรือเป็นนิ้วเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง เราก็ไม่สามารถจะสะท้อนให้เห็นถึงพระคริสต์ผ่านทางตัวเราได้ ทั้งหมดอย่างแท้จริง ดังนั้นการที่เราเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรการที่เรามาโบสถ์เพื่อรวมกันให้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมิกชนอื่นๆ จะทำให้เราเป็นคริสตชนที่แข็งแกร่ง

5. ความชื่นชมยินดีจากการร่วมนมัสการ

ในส่วนลึกของหัวใจเรายังคงเฝ้าถวิลหาการนมัสการพระเจ้า และหากเราไม่ได้ไปนมัสการตามที่ใจปรารถนาความรู้สึกนั้นก็เหมือนจะเหือดแห้งไปโดยปริยาย ผู้เขียนพระธรรมสดุดีรู้สึกอย่างไรเมื่อเขาจะได้ไปสถานที่ที่มีการนมัสการพระเจ้า?

“ข้าพเจ้ายินดี เมื่อเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า ‘ให้เราไปยังพระนิเวศพระเจ้าเถิด’” สดุดี 122:1

ดนตรีเข้ามามีส่วนในการนมัสการพระเจ้าในที่ชุมนุมชนอย่างไร?

“จงปรนนิบัติพระเจ้า ด้วยความยินดี จงเข้ามาเฝ้าพระองค์ด้วยการร้องเพลง” สดุดี 100:2

พระคริสตธรรมคัมภีร์บอกเราว่า การถวายทรัพย์เป็นเรื่องที่เหมาะสมในการนมัสการพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของ

“จงนำเครื่องบูชา และมาถวายบริเวณพระนิเวศของพระองค์ จงประดับกายด้วยเครื่องบริสุทธิธรรมนมัสการพระเจ้าในความตระการแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์” สดุดี 96:8-9

การอธิษฐานมีส่วนสำคัญในการนมัสการพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของในที่ชุมนุมเช่นกัน

“มาเถิด ให้เรานมัสการและกราบลง ให้เราคุกเข่าลงต่อพระเจ้าผู้ทรงสร้างพวกเรา” สดุดี 95:6

การศึกษาพระวจนะหรือการเทศนาเป็นศูนย์กลางของการนมัสการในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการเทศนาของเปโตรในวันเทศกาลเพ็นเทคอสต์ ในพระธรรมกิจการของอัครทูต บทที่ 2 นับจากการสมัยของผู้นับถือศาสนาโปรเตสแตนต์จวบจนปัจจุบัน การฟื้นฟูศาสนาครั้งสำคัญทุกครั้งมีการเทศนาโดยยึดเอาพระวจนะในพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นหลัก ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น? ก็เพราะ “พระวจนะของเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลังานุภาพอยู่เสมอ และคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ” (ฮีบรู 4:12-13)

6. คริสตจักรมีความถูกต้องอะไร?

บางคนคิดว่า คริสตจักรเต็มไปด้วยคนที่ไม่สมบูรณ์แบบสิ่งที่ชายคนหนึ่งชื่อเฮนรี วอร์ด บีชเชอร์ กล่าวถึงนั้นเป็นความจริง “โบสถ์ไม่ได้เป็นห้องสำหรับจัดนิทรรศการของคริสตชนที่มีชื่อเสียงหรือโดดเด่นแต่ประการใด แต่โบสถ์เป็นโรงเรียนที่ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คนที่ไม่สมบูรณ์แบบอย่างเขาๆ มากกว่า”

ไม่มีใครในหมู่เราสมบูรณ์แบบฉันใด คริสตจักรก็ไม่มีวันจะสมบูรณ์แบบฉันนั้น ในคำอุปมาอุปไมยเรื่องหนึ่งของ พระเยซู พระองค์ทรงเตือนเราว่า ข้าวละมาน (ข้าวไม่ดี) ได้เจริญเติบโตปนกับข้าวสาลี (ข้าวดี) (มัทธิว 13:24-30) เมื่อเราอ่านจดหมายของเปาโลในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ เราพบว่าคริสตจักรของอัครสาวกรุ่นแรกๆ ก็มีปัญหาขัดแย้งกันอย่างหนักเช่นกัน ในปัจจุบันคริสตจักรก็มีข้อบกพร่องที่รุนแรงเกิดขึ้นบ่อยๆ แต่โปรดระลึกไว้เสมอว่า ไม่มีกลุ่มสมาชิกโบสถ์ที่บกพร่องที่ไหนที่จะทำลายหรือก่อวินาศกรรมพระองค์ ผู้เป็นศิลาหัวมุม คือพระเยซูคริสต์ของเราได้ ดังนั้นสำหรับคริสตจักรทั้งหลายที่บกพร่องเราต้องรวมจิตรวมใจเพ่งมองไปที่พระผู้ช่วยให้ออด ผู้ทรงรับใช้เราทั้งหลายเป็นสำคัญอันดับแรก ถึงแม้จะมีข้อบกพร่องแต่คริสตจักรก็ยังเป็นของพระเจ้า ดังนั้นขอให้หมายเอาพระคริสต์เป็นที่ตั้ง

“พระคริสต์ทรงรักคริสตจักร และประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักร เพื่อจะทำให้คริสตจักรบริสุทธิ์ โดยการชำระด้วยน้ำ และพระวจนะ เพื่อพระองค์จะได้คริสตจักรที่มีศักดิ์ศรี ไม่มีตำหนิ รื้อรอย หรือมลทินใดๆเลย แต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิ” เอเฟซัส 5:25-27

คริสตจักรมีความสำคัญต่อพระเยซูมากจนกระทั่งพระองค์ “ทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักร” ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราทุกคนและเพื่อคริสตจักรโดยรวม ดังนั้นท่านควรให้ความสำคัญของการเป็นสมาชิกของโบสถ์ ท่านเป็นสมาชิกในพระกายของพระคริสต์หรือยัง?

7. เสาะหาโบสถ์

พระเยซูทรงมีคนที่มีความเชื่อแท้ในโลกของเราก็กลุ่ม? *“มีกายเดียว และมีพระวิญญาณองค์เดียว...มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว ความเชื่อเดียว บัพติศมาเดียว” เอเฟซัส 4:4, 5*

ในเมื่อพระคริสต์ทรงมี “ความเชื่อเดียว” เท่านั้น เราจะรู้ได้อย่างไรว่าความเชื่อไหนคือของแท้? พระเยซูทรงให้กฎแห่งไขปัญหาที่ว่า

“ถ้าใครตั้งใจประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์ คนนั้นก็จะรู้ว่าคำสอนนั้นมาจากพระเจ้า หรือว่าเขาพูดตามใจชอบเอง” ยอห์น 7:17 (ดูเพิ่มเติมใน ยอห์น 8:31, 32)

เมื่อเราอุทิศถวายตัวเพื่อปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้า พระองค์จะทรงช่วยให้เห็นว่าคำสอนนั้นมาจากพระเจ้า หรือเป็นเพียงขนบธรรมเนียมประเพณีของมนุษย์ องค์ประกอบสำคัญในการค้นหาคริสตจักรแท้ ก็โดยการตรวจสอบว่าคริสตจักรนั้นมีความจริงจังกับกิตติต่อพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่ การมีสามัคคีธรรมแท้ที่ตั้งอยู่บนพระวจนะของพระเจ้า ไม่เพียงติดตามผู้นำที่มีความสามารถพิเศษ หรือติดอยู่กับสถาบันใหญ่ ขอให้ท่านค้นพบความจริงจากคำชี้แนะเหล่านี้ เดินไป

ในความแสงสว่างที่พระเจ้าทรงเปิดเผยความจริงแก่ท่านในพระคริสตธรรมคัมภีร์ พระองค์จะทำให้ท่านเข้าใจถึงความจริงประการอนันต์ของพระองค์ที่มีต่อท่านอย่างแจ่มแจ้ง คริสตชนที่เติบโตคือผู้ที่เปิดจิตและใจยอมรับเอาความจริงตามที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้เห็นจากพระวจนะของพระองค์

เคล็ดลับการเติบโตด้วยการเข้าร่วมสามัคคีธรรม

อ่านบทเรียน พบแล้ว บทที่ 20 จากนั้นตอบคำถามในบทสอบถามนี้และส่งไปยัง
โรงเรียนพระคริสตธรรมทางไปรษณีย์วิถีแห่งชีวิต
ตู้ ปณ. 234 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110

อ่านบทเรียน พบแล้ว บทที่ 20 จากนั้นเติมคำตอบในช่องว่างของกระดาษคำตอบ อ่านแต่ละตอนอีกครั้ง สังเกตตัวเลขซ้ายมือของแต่ละตอน จากนั้นกาเครื่องหมาย X หน้าข้อความที่เห็นว่ากล่าวไว้ถูกต้องที่สุด

- พระคริสตธรรมคัมภีร์เปิดเผยให้เห็นคริสตจักรที่เข้มแข็งในยุคอัครสาวก ที่เรียกร้องให้คนทั้งหลายเข้าร่วมสามัคคีธรรมร่วมกับ
 คนอื่นๆ
 องค์พระผู้เป็นเจ้า
 พวกฟาริสี
- คริสตจักรของคริสตชนตั้งอยู่บนรากฐานของ
 พระคริสต์ ผู้ทรงเป็นพระศิลา
 ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา
 อัครสาวกเปโตร
พระคัมภีร์เปรียบเทียบกับคริสตจักรเหมือนกับ
 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยา
 ครอบครัว
 ร่างกายที่มีชีวิต
 คันประทีปทองคำ
- พระคริสต์ทรงก่อตั้งคริสตจักร
 เพราะเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อช่วยให้เรารักษาความเชื่อให้ดำรงอยู่และเจริญขึ้น
 เพื่อปกป้องความจริงของพระเจ้าให้แก่ชาวโลกได้เห็น
 เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าพระคุณของพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงคนบาป
 เพื่อช่วยหนุนใจสมาชิกได้เป็นพยานแก่ชาวโลก
- 4-6. พระเจ้าทรงก่อตั้งคริสตจักรเป็นองค์กรที่มั่นคง
 เพื่อสมาชิกในคริสตจักรสามารถหนุนใจซึ่งกันและกัน
 เพื่อสมาชิกสามารถร่วมกันนมัสการโดยการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ การอธิษฐานและการร้องเพลงสรรเสริญ
 เพื่อทำให้เห็นภาพพจน์ที่สมบูรณ์ของคริสตจักร
 เพราะความรักอันล้ำลึกของพระองค์ที่มีต่อคริสตจักร
7. พระเยซูทรงก่อตั้ง
 ความเชื่อแท้มากมาย
 ความเชื่อแท้เพียงหนึ่งเดียว
กฎเกณฑ์ที่พระเยซูทรงมอบให้เพื่อค้นหาความเชื่อแท้หนึ่งเดียว
 ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า
 ปฏิบัติตามความเชื่อตามศาสนาเดิมของบิดามารดา

คำถามชวนคิด

ท่านได้รับประสบการณ์ในความชื่นชมยินดีร่วมกับพี่น้องคริสตชนอื่นๆ หรือยัง? _____

หมายเหตุ บทเรียนบทที่ 25 จะตอบคำถาม คริสตจักรแท้ของพระเจ้ายังมีอยู่หรือ?